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   ขอรายงานข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV
   ตามที่ อบต.บ้านหม้อได้รับโอนกล้องวงจรปิดมาจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
   ภายใต้โครงการ SML ในหลายหมู่บ้าน ซึ่งทางงานป้องกันฯ
   ได้ทำการสำรวจและตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า
   หลายจุดมีการชำรุด ซึ่งต้องดำเนินการซ่อมแซม แต่ทั้งนี้
   ครุภัณฑ์ เกิน5ปี จึงดำเนินการจัดหาทดแทนของเดิม ไม่สามารถซ่อมได้
   และขณะนี้ทางงานป้องกันฯ ได้ดำเนินการบรรจุแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อย
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